

Bài thi luận văn: Nghĩ và Làm gì về Quốc học 30-4 ?

Lời giới thiệu: Nhân bìn cầ đầu thồ ng cầ a dân tầ c tháng 4 đen, ban tầ chầ c tầ tầ ng nầ m quầ c hầ n 30-4 năm 2009 cầ ng đầ ng Dallas-Fort Worth, đã phát đầ ng mầ t cuầ c thi viầ t luầ n vầ dành cho các gầ i trầ tầ 40 tuầ i trầ xuầ ng, vầ i chầ đầ là : Nghĩ và Làm gì về ngày Quầ c hầ n 30-4 ? Sầ thí sinh tham đầ ngoài các gầ i trầ trong cầ ng đầ ng ngầ i Viầ t hầ i ngoầ i, còn có sinh viên Viầ t nam hầ n đầ ng du hầ c Hoa Kầ . Ban giám khồ o thi luầ n vầ hầ nh tầ n luầ t cho phầ bìn mầ t sầ bài chầ n tầ đã trúng gầ i thồ ng, đầ đầ c gầ thồ ng lầ m tầ ng nói tầ tầ n tâm tầ cầ a thồ hầ con em cầ a chúng ta sinh trầ ng sau năm 1975 về ngày Quầ c hầ n 30-4.

*Thí sinh: Sinh viên Viầ t Nam đầ ng du hầ c Hoa kầ , 23 tuầ i.
Giải thồ ng: Hầ ng khuyầ n khích đầ c bầ t: \$100.00, mầ t bầ ng khen thồ ng, và mầ t khung hình cầ vàng VNCH (trao tầ i nhà riề ng)*

CỔ M XÚC NHÂN NGÀY QUỐC HỌC 30 THÁNG 4

Ngày 30 tháng Tầ , trong lúc ngầ i tầ miầ n Bầ c gầ i là “ngày đầ i thồ ng”, thì nhiầ u ngầ i tầ miầ n Nam nhồ i nhồ ng mầ t mát chia lầ , ngầ i có thân nhân bầ tầ p trung tù “cầ i tầ o”, kầ có ngầ i thân chầ t trên đầ ng vồ t biên... Ba tôi cũng vầ y, cầ mầ i đầ tháng Tầ vầ , lúc nào tôi cũng thầ y ba tôi ngầ i đầ m chiề u...

Ba tôi bầ o ba đầ ng nhìn vầ quá khồ và tiầ c nuầ i mầ t thầ i đầ qua. Ba thồ ng nhồ c tầ i khoầ ng thầ i gian mà không biầ t bao ngầ i đầ khồ trầ ng tay vì nhồ ng đầ t “cầ i tầ o tầ sầ n”, biầ t bao gia đầ nhồ miầ n Nam bầ quy là “ngầ y quân ngầ y quyầ n” đầ bầ tầ ch thu hầ t tài sầ n và phầ i rầ i thành phầ đầ vùng “kinh tầ mầ i”. Thồ t đầ ng sầ khi trong khoầ ng thầ i gian đó, ngầ i dân cầ nồ c phầ i chầ u sầ lầ nh đầ o và nồ m quyầ n bầ i nhồ ng ngầ i thồ m chí không đầ c hầ c hành, không biầ t mầ t chầ cầ n đầ i. Đầ n tầ n bầ y giầ , tôi mầ i hiầ u đầ c nầ i lòng cầ a ba tôi cũng nhồ nhồ ng ngầ i bầ n bè cầ a ba, khi phầ i sầ ng trong chầ đầ cầ ng sầ n, khi phầ i trầ i qua mầ t thầ i gian dài bầ tù đầ y trong nhà tù cầ ng sầ n. Hầ u hầ t nhồ ng ngầ i lính Viầ t Nam Cầ ng Hòa nhồ ba tôi sau khi ra khồ i nhà tù Cầ ng Sầ n đầ u trầ nên gầ y gồ , tầ m yầ u. Chầ a kầ đầ n biầ t bao nhiề u ngầ i lính đã hy sinh khi phầ i hầ ng chầ u nhồ ng đòn roi tra tầ n tàn bầ o, nhồ ng tầ i đầ c che đầ y bầ ng cầ m tầ “hầ c tầ p cầ i tầ o.”

Qua nhồ ng câu chuyầ n cầ a ba tôi, đầ n đầ n tôi có nhồ ng cái nhìn khác hầ n về thầ i cuầ c, hay nói đầ ng hầ n là tôi nhồ n ra rầ ng nhồ ng gì mà tôi đầ c hầ c tầ trầ ng VC trong suầ t 12 năm qua chầ

là sự giận tởn, là lý do chính do Đảng Cộng Sản Việt Nam vi phạm. Qua những câu chuyện của ba, tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về bất mãn tới tận cùng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cố tìm thông tin trên những websites của họ và phát hiện ra nhiều sự thật khi tôi nghiên cứu. Hóa ra, tôi và những người dân trong nước đã sống trong sự dè dặt suốt mấy chục năm qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã rớt tài tình khi che giấu, bưng bít những tin tức không có lợi cho họ. Tất cả mọi người đều bị che mắt và bắt tai, mê muội nghe theo lời dèm pha của những kẻ đang nắm chính quyền. Lập trình chúng tôi đều bị nhốt qua những bài giảng trong lớp học, rằng chúng ta có chủ nghĩa xã hội mới mang lợi cho người dân sống ấm no và hạnh phúc. Và nghiễm nhiên, chủ nghĩa xã hội được coi là môn học bắt buộc trên ghế nhà trường. Trên thế giới, thực tế còn bao nhiêu nước theo chủ nghĩa xã hội? Và người dân ở những nước đó có thực sự sống trong một đất nước Độc Lập, Tự Do, và Hạnh Phúc hay không?

Biết bao nhiêu trò lừa gạt của Cộng Sản đã bày ra những chiêu thức để bịt miệng những người hoa mồm: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

- Đất nước có mạnh mẽ không khi người dân bị cho là quỵ rệu vì đảng lên đòi lợi ích cho Trường Sa - lãnh thổ của mình mà thu xếp, cha ông ta đã đánh đi bằng xương máu.
- Một đất nước có công bằng không khi những kẻ lãnh đạo chính quyền tham nhũng, cướp đất của dân, khi hàng ngàn người dân mất đất, mất nhà.
- Có dân chủ không khi chế độ của một câu nói để kích Đảng Cộng Sản Việt Nam là sự bắt quy vào tội “phản đảng, chống phá nhà nước”.
- Một đất nước có đức độ gì là Độc Lập, Tự Do không, khi mà người dân không có quyền nói lên tiếng nói của mình. Đất nước tự do mà toàn bộ hệ thống chính quyền đều nắm trong tay sự quản lý của Cộng Sản. Xã hội được gọi là hạnh phúc mà hàng triệu người dân phải sống trong cảnh lầm than! Liệu như vậy có thực sự là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc?
- Ngày nay, thực sự bùng nổ của công nghệ thông tin, người dân trong nước, đặc biệt là những người sống ở miền Nam, đều có cơ hội tìm hiểu và nhận ra bất mãn tới tận cùng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên, thực sự nguy cơ bắt quy là phạm pháp, thực sự an toàn cho gia đình và người thân, họ không dám nói lên tiếng nói của mình.

Tôi thật sự rất xấu hổ khi Việt Nam hiện nay được liệt kê vào danh sách những nước không có Nhân Quyền, không có Tự Do Tôn Giáo, không có được quyền làm người.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có cơ hội được đi du học ở Mỹ, được tận mắt nhìn thấy lá cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa phất phới bay trong gió - lá cờ vàng ba sọc đỏ đầy ý nghĩa mà thực sự đây, tôi được nghe ba tôi kể thích màu vàng là màu quốc thiếp, cũng là màu trang trọng cho người Việt Nam da vàng, ba sọc đỏ là màu trang trọng cho ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tôi cảm thấy mình may mắn rất nhiều vì có cơ hội được biết thế nào là Dân Chủ, là Nhân Quyền, được tiếp cận với ánh sáng Công Lý, được thổi mái phát biểu ý kiến, nói lên suy nghĩ của mình mà không bị cho là “phản đảng”. Không như thực sự đây khi còn ở Việt Nam, tôi phải rụt rè tại bản tôi, khi muốn đánh giá về bất cứ một vấn đề nào thì phải chờ đợi tòa xét xử. Chúng tôi phải âm thầm truyền nhau được những bài báo họ và người nói lên sự thật về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Biết nói sao cho hết những nỗi khổ mà người dân trong nước hiện nay phải gánh chịu!

Lịch một tháng trôi qua, tôi cảm thấy đau lòng cho sự phạm của người dân Việt Nam hiện nay trong

Sinh Viên Du Học Tội Việt Nam: Cảm Xúc Nhân Ngày Quê Hương 30-4

Tên: Giả: H.N.A. (Mặt Sinh Viên Du Học Tội Việt Nam)

Thứ Hai, 11 Tháng 5 Năm 2009 05:18

này c. Tôi mong rằng ngày không xa, hãy sẽ thức sẽ được sống trong một đất nước tự do, dân chủ, một đất nước, nơi mà người dân có được quyền sống, quyền làm người. Chúng ta, những người may mắn được sống, học tập, và làm việc ở một đất nước tự do và dân chủ cần có những hành động cụ thể để giúp cho những người không may đang sống trong nước, để họ cũng được biết thế nào là Tự Do và Dân Chủ.

Không cần phải nói, chúng ta hãy cùng nhau hành động, cùng nhau chung tay tham gia vào những sinh hoạt Công Đoàn để đóng góp khả năng và công sức của mình để xây dựng một Công Đoàn Việt Nam vững mạnh hơn nữa. Chúng ta phải biết cách làm cho lớp trẻ trong và ngoài nước hiện nay có cái nhìn đúng đắn và biết rõ bản mặt thật của Đoàn Công Đoàn Sinh Viên Việt Nam hiện nay.

Tháng 4, 2009